



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๔ ภายใน ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๓๘

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำสรุปรูปข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรูปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบอินทราเน็ต เมนูหนังสือราชการภายใน เลือกรายงานสำนักงานเลขาธิการกรม หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่อยู่ด้านล่างเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมนัส สุวรรณรินทร์)

เลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สรุปรูปผลการประชุมฯ

สรุปประเด็นข้อสั่งการ

การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การดำเนินการตามมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๑.๑ การดำเนินการแพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการร้านค้าเพื่อติดตามผลกรณีพบผู้ติดเชื้อ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งให้จังหวัดส่งรายชื่อผู้ที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" ในระดับจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ขอให้ ทจจ. แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คณะตรวจสอบของ ป.ป.ช ภาค/จังหวัด กรณีเกิดปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ทาง ทจจ. ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจ อปท. ในพื้นที่ เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในช่วงมาตรการเร่งด่วน</p> <p>๑.๓ การดำเนินการ "ตู้ปันสุข" ในระดับพื้นที่ ขอให้ทางจังหวัดช่วยรายงานการติดตั้ง "ตู้ปันสุข" ของ อปท. ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่ อปท. อื่นๆ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่</p> <p>๑.๔ แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการจัดการเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน อปท. สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและหัวหน้าครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยช่วยเหลือเป็นเงินหรือเครื่องอุปโภคบริโภค ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีงบประมาณ กรณีที่ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาจากรัฐ หรือเงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว หาก อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ก็สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ ตามความจำเป็น เหมาะสม ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ถือเป็นการซ้ำซ้อนแต่อย่างใด</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๑.๕ การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) สก. ได้ขอความร่วมมือ อปท. บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการดำรงชีพ ซึ่ง อปท. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรืออุ้งยังชีพ หรือด้านอื่น ๆ ขอให้ ทถจ. ช่วยให้การคำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วย</p> <p>๑.๖ การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด. สังกัด อปท. ในช่วงการปิด ศพด. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ผู้ปกครองของเด็กเล็กว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพ และทำให้ไม่สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้เด็กเล็กได้ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้เติบโตตามวัยของเด็กเล็ก สก. จึงกำหนดแนวทางให้ อปท. สำรวจจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีความต้องการให้ ศพด. จัดหาอาหารกลางวันให้ ในช่วงเวลาปิด ศพด. กรณีเหตุพิเศษ และดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันตามแนวทางและระเบียบฯ ที่กำหนด โดยนัดหมายผู้ปกครองมารับอาหารตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองผู้ปกครองที่มารับอาหารอย่างเคร่งครัด ขอให้ ทถจ. ช่วยกำกับ อปท. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานด้วย</p> <p>๑.๗ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษา สังกัด อปท. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอให้บุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ เช่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนปกติ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ก็ให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนแอร์ (DLTV) หรือ ออนไลน์ (Internet) เป็นหลัก และให้เร่งชี้แจงไปยังผู้ปกครองว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เพิ่มเติม เพราะขณะนี้ เป็นเพียงช่วงทดลองของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนเท่านั้น และเป็นการเตรียมความพร้อมไว้อีกช่องทางหนึ่ง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๑.๘ การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.</p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.) มีนายก อบจ. เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ คณะทำงานประกอบด้วย ปลัด อบจ. และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ที่นายกฯ เห็นสมควร และมีผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นเลขานุการ- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) มีนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง หัวหน้าศูนย์ฯ คณะทำงานประกอบด้วย ปลัด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่เทศกิจ, ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ที่ผู้บริหาร อปท. เห็นสมควร ตัวแทนประธานชุมชนในเขตเทศบาล จำนวนไม่เกิน ๒ คน และมีผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) มีผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบล เป็นคณะทำงาน <p>อำนาจหน้าที่ : ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย</p> <p>๒. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๑ กรณีมี อปท. หลายแห่ง ได้มีหนังสือเสนอโครงการ/งบประมาณถึง รมว.มท. โดยตรง เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ ซึ่งมิได้เสนอเรื่องผ่านอำเภอ จังหวัดก่อน ทำให้อำเภอ จังหวัดไม่ทราบเรื่อง และมีได้ให้ความเห็นเบื้องต้น ขอให้ ทลจ. กำชับและเน้นย้ำ อปท. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดด้วย</p> <p>๒.๒ โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ (โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท.) สก. ได้ดำเนินการตรวจความซ้ำซ้อน ความพร้อมของโครงการ จัดส่งสำนักงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ รวม ๓ ครั้ง จำนวน ๔,๘๘๙ โครงการ วงเงิน ๒,๐๕๑,๕๙๙,๙๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของครั้งที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๑๐๘ โครงการ วงเงิน ๔๔๐,๙๒๑,๓๐๐ บาท ขณะนี้ ได้มีหนังสือเร่งรัดให้จัดส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและ อปท. ที่ไม่ขอรับการสนับสนุนให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ สก. ทราบ</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๔. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ขอความร่วมมือ ทลจ. เน้นย้ำ อปท. ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ต้องไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี ๒๕๖๓ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาวัคซีนและฉีดวัคซีนฯ ให้ครบถ้วนเพียงพอ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ออกตัวอย่างคุณลักษณะวัคซีนให้ อปท. แล้ว - เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง - เร่งรัดการรายงานข้อมูลในระบบ Rabies One Data เพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดยเร็ว - การประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ได้แจ้งให้ อปท. ที่มีผลงานในการดำเนินการด้านโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ประจักษ์ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ <p>๕. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย</p> <p>ขอให้ ทลจ. เน้นย้ำ อปท. และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรคพื้นที่ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงธรรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และสถานที่ราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) โดยการเก็บบ้านให้สะอาด เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน คั่วภาชนะที่มีน้ำขัง ภาชนะที่ใส่น้ำต้องมีฝาปิดมิดชิด - หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดโดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง โดยเฉพาะช่วงนี้เด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด - กรณีพบผู้ป่วยในชุมชนให้ อปท. ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ คือ โรงพยาบาลแจ้ง รพ.สต. ในพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมง สอบสวนโรคที่บ้านผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมงต่อมา และควบคุมโรคภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) 		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านการบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)</p>	<p>๑. การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ตามที่ได้ขอความร่วมมือ อปท. บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพ ซึ่ง อปท. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรือถุงยังชีพ หรือด้านอื่นๆ ให้รายงานข้อมูลในระบบภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการรายงานเพียง ๖๑ จังหวัด ยังขาดอีก ๑๕ จังหวัด ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยเน้นย้ำ อปท. ให้ความสำคัญด้วย กรณีที่ อปท. มีการใช้จ่ายเงิน หลังจากวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้บันทึกข้อมูลในระบบรายงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในกรณีดังกล่าว</p> <p>๒. กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอนนี้มีผลการรายงานข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ถึง มท. แล้วจำนวน ๑๖ จังหวัด ยุติเรื่องแล้ว ๓ จังหวัด ยุติเรื่องและมีการดำเนินการทางคดีอีก ๑ จังหวัด เหลืออีก ๑๒ จังหวัด ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย ฝากทางผู้ตรวจราชการกรมติดตามอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีนี้ทาง ป.ป.ช. กำหนดให้ อปท. ทุกแห่งนำเข้าข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก รวมทั้งผู้บริหารต้องทำการอนุมัติในระบบด้วย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยจำนวน อปท. ทั้งหมด ๗,๘๕๑ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๖,๘๔๓ แห่ง ยังเหลืออีกเพียง ๙๐๘ แห่ง ขอความกรุณาท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดดำเนินการด้วย</p> <p>๔. การดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรมในเรื่องการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องร้องเรียนมีอยู่ ๒ ส่วน คือ เรื่องร้องเรียนของปี ๖๐ - ๖๒ และเรื่องร้องเรียนของปี ๖๓ เป้าหมายที่กำหนดต้องได้ร้อยละ ๕๐ ซึ่งทาง กองกฎหมายได้ดำเนินการส่งบัญชีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดให้จังหวัดแล้ว ซึ่งในส่วนการดำเนินการของจังหวัดของปี ๖๐ - ๖๒ เรื่อง มีทั้งหมด ๗๒๖ เรื่องดำเนินการไปแล้ว ๑๔๘ เรื่อง เหลืออีก ๒๑๕ เรื่อง ถึงจะผ่านเกณฑ์ ๕๐% ส่วนเรื่องร้องเรียนของปี ๖๓ เป้าหมาย ๖๕ เรื่อง ดำเนินการไปแล้ว ๒๐ เรื่อง เหลืออีก ๑๒.๕ เรื่อง ถึงจะผ่านเกณฑ์ ๕๐% ขอฝากท่านท้องถิ่นจังหวัดช่วยเร่งรัดดำเนินการด้วย</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๕. เนื่องจาก อปท. มีการใช้จ่ายงบประมาณกรณีฉุกเฉินเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องสำรวจความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งของท้องถิ่นทุกแห่งอีกครั้ง ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามข้อมูลการรายงานผลด้วย</p> <p>๖. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การเรียกรอบแรก ๓,๙๕๐ อัตรา เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นทางกรมจะมีหนังสือแจ้ง ก. จังหวัดขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขไว้คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมจัดเตรียมข้อมูลให้แล้วเสร็จและแจ้งจังหวัด ส่วนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ก. จังหวัด เสนอขอความเห็นชอบรับโอน มีกำหนดการรายงานตัวในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับการเรียกรอบที่สอง มีการแสดงความจำนงมาแล้วหรือกว่าอัตรา ซึ่งคาดว่าจะเรียกภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี ๒๕๖๒ จะมีการเรียกรอบที่ ๕ ประมาณ ๓๘๐ คน จะมีการแจ้งให้มารายงานตัวที่ส่วนกลาง วันละ ๒๐ คน (เช้า ๑๐ คน/บ่าย ๑๐ คน) คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓</p>		
<p>รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน (นายทวี เสริมภักดีกุล)</p>	<p>๑. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ภัยแล้ง)</p> <p>๑.๑ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ โดยแก้ไขปัญหาหน้าอุบโภคบริโภค (นอกเขตประปาภูมิภาค) ที่ สถ. รับผิดชอบ จำนวน ๘๘๘ โครงการ งบประมาณ ๖๑๙.๐๒ ล้านบาท สำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติให้ สถ. จำนวน ๕๕๐ โครงการ วงเงิน ๒๘๑,๗๕๓,๐๐๐ บาท ซึ่งตามข้อมูลพบว่า อปท. ได้ก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๒๓๕ โครงการแล้ว แยกเป็น</p> <p>(๑) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ ๒๑๗ โครงการ</p> <p>(๒) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปา ๑๕ โครงการ - จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ๓ โครงการ <p>(อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง ๓๑๕ โครงการ)</p> <p>๑.๒ โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ (โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท.) สทนช. เสนอขอรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๗,๑๐๖ โครงการ ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้กับรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑ ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๐๔๔ โครงการ วงเงิน ๒,๕๗๕.๔๘๙๐ ล้านบาท</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>สธ. ได้รับจัดสรรแผนงานโครงการ จำนวน ๖,๐๔๔ โครงการ วงเงิน ๒,๕๗๕,๔๘๙,๐๐๐ บาท ครอบคลุมพื้นที่ ๖๙ จังหวัด และได้ดำเนินการตรวจความซ้ำซ้อน ความพร้อมของโครงการ จัดส่งสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ ๑</u> ๑๙ จังหวัด จำนวน ๑,๑๑๓ โครงการ วงเงิน ๔๗๕,๕๙๐,๒๐๐ บาท</p> <p><u>ครั้งที่ ๒</u> ๒๔ จังหวัด จำนวน ๑,๒๔๖ โครงการ วงเงิน ๕๑๒,๖๓๘,๔๐๐ บาท</p> <p><u>ครั้งที่ ๓</u> ๓๗ จังหวัด จำนวน ๒,๕๓๐ โครงการ วงเงิน ๑,๐๖๓,๓๗๑,๓๐๐ บาท</p> <p>สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของครั้งที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๑๐๘ โครงการ วงเงิน ๔๔๐,๙๒๑,๓๐๐ บาท (เหลือ ๕ รายการ ที่ไม่อนุมัติ สธ. จะส่งจัดส่งเอกสารโครงการให้สำนักงานงบประมาณอีกครั้ง) ส่วนในครั้งที่ ๒-๓ ยังไม่ได้รับการพิจารณา ขณะนี้ ได้มีหนังสือเร่งรัดให้จัดส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและ อปท. ที่ไม่ขอรับการสนับสนุนให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ สธ. ทราบ (ภายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะสามารถสรุปโครงการที่ประสงค์ขอรับและไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน จัดส่งสำนักงานงบประมาณขอทำความตกลง เพื่อจะได้สรุปในภาพรวมเพื่อแจ้ง มท. และ สททช. ให้ทราบต่อไป)</p> <p>๑.๓ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพิ่มเติมเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ มท. ส่งโครงการให้ สททช. พิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>ขอให้ ททจ. ช่วยเร่งรัดติดตามการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย</p> <p>๒. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอความร่วมมือ ททจ. เน้นย้ำ อปท. ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครบทุกตัว ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ออกตัวอย่างคุณลักษณะวัคซีนให้แล้ว- เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง ปัจจุบัน อปท. ออกข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว จำนวน ๖,๐๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘ และยังไม่มีออกข้อบัญญัติ จำนวน ๑,๐๗๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ โดยเป้าหมาย		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์โครงการฯ ร้อยละ ๘๐ แต่หากครบร้อยละ ๑๐๐ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none">- เร่งรัดการรายงานข้อมูลในระบบ Rabies One Data อปท. ที่รายงานข้อมูลในระบบ Rabies One Data แล้ว จำนวน ๒,๓๘๒ แห่ง ได้จัดสรรงบประมาณให้ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ตามข้อมูลการรายงาน และ อปท. ที่อยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลได้จัดสรรงบประมาณให้อัตราร้อยละ ๗๐ ของการจัดสรรปี ๒๕๖๒ ดังนั้นขอให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดยเร็ว- การประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ได้แจ้งให้อปท. ที่มีผลงานในการดำเนินการด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป็นที่ประจักษ์ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้อปท. เร่งส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย <p>๓. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยูงลาย</p> <p>ข้อมูลจากสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สัปดาห์ที่ ๑๘) พบผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกจำนวน ๑๑,๘๓๘ ราย เสียชีวิต ๘ ราย ในจังหวัดพะเยา สุโขทัย นครปฐม ระยอง สระแก้ว (๒ ราย) นครราชสีมา และยะลา</p> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งเน้นย้ำ อปท. และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรคพื้นที่ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงธรรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และสถานประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการตามมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) โดยการเก็บบ้านให้สะอาด เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ภาชนะที่ใส่น้ำต้องมีฝาปิดมิดชิด- หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดโดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง โดยเฉพาะช่วงนี้เด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด- กรณีพบผู้ป่วยในชุมชนให้อปท. ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ คือ โรงพยาบาลแจ้ง รพ.สต. ในพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมง สอบสวนโรคที่บ้านผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมงต่อมา และควบคุมโรคภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๔. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ สธ. ได้แจ้ง อปท. ดำเนินการจัดให้มีถังขยะสีแดงสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ ซึ่งมี อปท. จำนวน ๕,๙๖๘ แห่ง (คิดเป็น ๗๖%) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ ทลจ. ช่วยเร่งรัด และติดตาม อปท. ในพื้นที่จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้ครบทุกแห่ง รวมทั้งให้ อปท. ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๕. การจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ สธ. ส่วนกลาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บริเวณ สวนหย่อมข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร โดยมี อสธ. เป็นประธาน กิจกรรมเป็นลักษณะการปลูกต้นไม้และมีการมอบต้นไม้กล้าไม้ให้กับผู้บริหารของสำนัก/กอง เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ถ้าไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ก็ไม่เป็นไร ส่วนพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ ให้รายงานข้อมูลพร้อมภาพถ่าย เพื่อที่ สธ. จะรายงานกระทรวงมหาดไทยให้ทราบต่อไป</p> <p>๖. การขับเคลื่อนโครงการกำจัดฝักตบชวาของ อปท. อย่างยั่งยืน สธ. ได้แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีฝักตบชวาและรายงานผลกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝักตบชวาลงในระบบ โดยขอให้รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน รวมถึงได้มีการแจ้งให้ อปท. สำรวจเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนเพิ่มเติม ขอให้ทาง ทลจ. ช่วยเร่งรัดการดำเนินการด้วย</p> <p>๗. สตง. ขอความร่วมมือขอทราบรายละเอียดการดำเนินการกำจัดขยะของ อปท. ซึ่งทาง สตง. จะทำการสุ่มตรวจจำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่งได้แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ ทลจ. ที่ยังไม่ได้รายงานช่วยเร่งรัดการดำเนินการด้วย</p> <p>๘. การสำรวจการเฝ้าระวังขยะที่อาจเกิดเพลิงไหม้ โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจังหวัดที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๓๖ จังหวัด ให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องติดตามการรายงานผลด้วย</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ อำนาจการ (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p>	<p>๑. การแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการในสังกัด <u>ประเภทอำนวยการ ระดับต้น</u> - นางจิระพันธ์ บุญพระธรรม ผอ.กยผ. - นายสุพจน์ จิตรพิเชฐ ผอ.กศ. <u>ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ</u> - ส่วนกลาง ๑๓ ราย - ภูมิภาค ๓๗ ราย ให้ข้าราชการตามคำสั่งเดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป</p> <p>๒. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน เป็นระดับอาวุโสอาวุโส ดำเนินการตาม Time line ที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนคำขอฯ เสนอ อ.ก.พ. สก. เพื่อเสนอ มท. ต่อไป สำหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. สก. ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สก. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <p>(๑) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : นางชลิตา โชติยกุล (อดีตที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.)</p> <p>(๒) ด้านการบริหารและการจัดการ : นายนรภัทร ปลอดทอง (อดีต ผวจ.ภูเก็ต)</p> <p>(๓) ด้านกฎหมาย : นายพิชญ พรหมจารีย์ (อดีต ผอ.สน.บถ.)</p> <p>๓. การบริหารงานบุคคลของ สก. <u>พนักงานราชการ</u> ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒๐ อัตรา ที่ได้เปิดรับสมัครไป มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน ๑๓,๓๖๕ คน คาดว่าจะสอบวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะผ่านพ้นไป</p> <p><u>การสอบบรรจุเข้ารับราชการ</u> ขณะนี้มีตำแหน่งว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ๑๕๐ อัตรา - ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ๓๐ อัตรา - ตำแหน่ง จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ๒๐ อัตรา - ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๒๐ อัตรา <p>จะดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายแล้ว</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p><u>การสอบชำนาญการพิเศษ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๔ อัตรา- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ๒ อัตรา- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา <p>๔. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) นำเข้าข้อมูลการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระบบ eMENSOCR หรือจัดเตรียมข้อมูลยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงตามโครงสร้างของระบบ eMENSOCR โดยการปรับปรุงแบบข้อมูลในระบบ e-Plan เพื่อให้สอดคล้องกับ ระบบ eMENSOCR และปรับข้อมูลการรายงานแผนงานให้สามารถรายงานผลเป็นไตรมาส และพัฒนา Web Service เพื่อส่งข้อมูลการดำเนินโครงการ/แผนงาน ไปยังระบบ eMENSOCR เพื่อออกรายงาน ผ่านทางคลังข้อมูลท้องถิ่นแห่งชาติ</p> <p>๕. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>รายจ่ายภาพรวม ๒๕๕,๓๑๗.๒๗ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none">- รายจ่ายประจำ ๒๑๓,๒๑๘.๓๓ ล้านบาท- รายจ่ายลงทุน ๔๒,๐๙๘.๙๔ ล้านบาท <p>สถานะรายการงบลงทุน (กรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) วงเงินรวม ๑๙๗.๓๑๔๖ ล้านบาท/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๑๓๗.๗๐๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๙</p> <p>๖. การสมัครรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง</p> <p><u>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</u> สก. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ</p> <p><u>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</u></p> <ul style="list-style-type: none">- มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมาย กค. ดำเนินการ- มิติด้านการเบิกจ่าย มอบหมาย กยผ. ดำเนินการ- มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มอบหมาย กค. ดำเนินการ- มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ มอบหมาย กตภ. ดำเนินการ- มิติด้านปลอดภัยความรับผิดชอบทางละเมิด มอบหมาย กม. กจ. กค. กยผ. กตภ. และ ศปท.สก. ดำเนินการ		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	๗. สถ. ได้พัฒนา Mobile Application ภายใต้ชื่อ “DLA Connect” (ทั้งในระบบ iOS และ Android) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในสังกัด สถ. ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผอ. สำนัก/กอง , สถจ. , ผอ. กลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้แล้ว		

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น